



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์sanook, newtv,bbc, nationtv, tnnthailand, kapook, innnews, thansettakij, one31, thaigov

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย พล.ร.ท. ธาณี แก้วแก้ว เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ แถลงข่าวการรับชาวไทยจากเกาหลีใต้เข้าสู่เขตอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ว่า แรงงานนอกระบบที่มาจากทุกเมืองของเกาหลีใต้ หลังถูกคัดกรองที่สนามบิน หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ จะถูกส่งไปรพ.ที่กำหนดไว้ ที่เหลือส่งเข้าสู่เขตอาการในพื้นที่ควบคุมโรคฐานทัพเรือสัตหีบ รองรับได้สูงสุด 750 คน ส่วนแรงงานถูกกฎหมาย/ผู้เดินทางอื่นๆ จากเกาหลีใต้ จะถูกคัดกรองที่สนามบิน หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ จะส่งไปรพ.ที่กำหนดไว้ ที่เหลือส่งไปพื้นที่ควบคุมโรคใกล้ภูมิลาเนา ที่ผู้ว่าฯ นพ.สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ โดยเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน สำหรับคนไทยกลุ่มแรกเดินทางมาฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ 8 มี.ค. 60 คน (ช. 27 คน ญ. 33 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 3 คนต้องดูแลเป็นพิเศษ) และกลุ่มเสี่ยงสูง 2 คน จากเมืองแทกูและเมืองคยองซังเหนือ ทุกคนอาการปกติ ไม่มีไข้ ขอให้แรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ ที่ยังไม่รับการเฝ้าระวังสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด รายงานตัวที่สสจ.ตามภูมิลาเนาภายใน 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

-พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ เผย มีแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้เดินทางมาที่อาคารรับรองสัตหีบเพิ่มอีก 83 คน ทำให้มีแรงงานที่เฝ้าดูอาการทั้งหมด 143 คน และจะเดินทางมาเพิ่มในคืนนี้อีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ กองทัพเรือสัตหีบพร้อมรับได้ 400 คน จะพยายามขยายขีดความสามารถให้รับได้ถึง 750 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, thebangkokinsight, thestandard, nationtv, innnews, 77kaoded, bangkokbiznews

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ผู้ป่วยหายกลับบ้านได้ 2 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 33 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในรพ. 16 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 50 รายเท่าเดิม ขณะนี้สถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 27 ของโลก คาดว่าโควิด-19 จะสงบอาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6-9 เดือน จากจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีโอกาสรักษาหายได้ หากดูตัวเลขจากต่างประเทศ ผู้ป่วย 80-90% หายได้เอง

สำหรับแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ ตั้งแต่ 7 - 8 มี.ค. ตรวจเฝ้าระวังที่ยวบินจากเกาหลี 4 เที่ยวบิน ผู้เดินทางทั้งหมด 537 คน เป็นแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ 133 คน ในจำนวนนี้ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง 6 ราย ส่งรักษาที่รพ.รัฐแล้ว มีผู้เดินทางจากเมืองแทกูและคยองซังเหนือส่งไปสังเกตอาการที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 60 คน อีก 67 คนส่งไปสถานที่รับไว้สังเกตอาการตามภูมิลาเนา ภายใต้การกำกับสั่งการของผู้ว่าฯ ยืนยันไม่มีแรงงานหลบหนีการกักตัวหลังเดินทางถึงไทย แต่เป็นช่วงรอยต่อมาตรการคัดกรองเดิมที่เปิดช่องให้คนไม่มีไข้กลับไปกักตัวเอง 14 วัน ขอให้สังคมเข้าใจและลดการตั้งแง่เรื่องสถานที่กักกัน และเปลี่ยนเป็นความร่วมมือกันจะดีกว่า ส่วนมาตรการผู้เดินทางจาก 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี อิตาลี อิหร่านและจีน จะต้องลงทะเบียนและรายงานตัว แจ้งอาการตามความเป็นจริงทุกวันตลอด 14 วัน ผ่านช่องทางที่สะดวกหรือแอปพลิเคชัน หากรายงานเป็นเท็จจะมีโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ส่วนที่มาจากประเทศอื่นๆ แนะนำให้ดูแลสุขภาพตนเอง ถ้ามีอาการให้พบแพทย์ทันที และให้พักอยู่บ้าน 14 วัน ทั้งนี้ ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวิตามินซีช่วยป้องกันการติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, เว็บไซต์มติชน, bangkokbiznews, newtv., thaipbs

-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เผย แรงงานหญิงไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. คัดกรองที่สนามบินมีไข้ ถูกนำตัวส่งสถาบันบำราศฯ ผลตรวจห้องปฏิบัติการ 2 แห่งไม่พบเชื้อ รอส่งตัวกลับบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, newstv

-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. เปิดเผยว่า ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย 4.1 แสนชิ้น/วัน สำหรับกระจายให้รพ.สังกัด สป.สธ. 360,000 ชิ้น/วัน สังกัดกรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทย์ฯ และ อย. 20,700ชิ้น/วัน และสถานพยาบาลนอกสังกัด สธ. 30,000 ชิ้น/วัน โดยจะจดจำหน่ายในร้านค้าอภ.ทั้ง 8 สาขาชั่วคราว ซึ่งกรมการค้าภายในจะเป็นผู้จำหน่ายให้กับประชาชนทางร้านสะดวกซื้อ ร้านธงฟ้า ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ อภ.จะปรับรูปแบบการจำหน่ายผ่านออนไลน์ เริ่มพุธที่ 11 มี.ค. เป็นต้นไป ติดตามได้ที่เว็บไซต์อภ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ. บึงกาฬ ย้ำประชาชนหากพบผู้มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก และกลับจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมยืนยันขณะนี้ จ.บึงกาฬ ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ เตรียมห้องแยกผู้ป่วยกักโรค 20 ห้อง รพ.สต. 55 ห้อง รพ.สังกัด สธ. ในพื้นที่ 10 ห้อง และรพ.เอกชน 9 ห้อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นของศาลเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ต.ประชาธิปไตย อ.ฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธานี และบ้านพัก ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. พบแผ่นป้ายหรืออุปกรณ์ห้อยคอในรูปแบบต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ราคาชิ้นละ 300-500 บาท อดอ้างสรรพคุณว่าปล่อยสารบางอย่างเพื่อช่วยกรองอากาศ ป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ นำมาใช้แทนหน้ากากอนามัยได้ โดยอย.จะส่งอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ไปตรวจสอบ หากพบว่ามีการคลอรีนไดออกไซด์ตามที่กล่าวอ้าง จะถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต หากไม่พบสารคลอรีนไดออกไซด์จะแจ้งข้อหาฉ้อโกงต่อไป</p>	
<p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กทม. เผยวิธีการแจ้งกรณีพบผู้ป่วยสงสัยโควิด-19 ซึ่งต้องแจ้งภายใน 3 ชั่วโมงนับจากพบเหตุ โดยผู้ที่ต้องดำเนินการแจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ แพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่ทำการชันสูตรทางการแพทย์ หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร โดยเตรียมข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 ชื่อ ที่อยู่ เพศ สัญชาติของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย อาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรคขั้นต้นของแพทย์ผู้ทำการรักษา (ถ้ามี) วันที่เริ่มป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วย สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สังกัดกทม.ทุกแห่ง หรือที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 09 4486 0051 หรือที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, ntiontv, innnews</p> <p>-เสนอข่าว ขณะนี้หลายจังหวัดจัดประชุมติดตามเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยเตรียมสถานที่ไว้รองรับเพื่อควบคุมเฝ้าระวัง 14 วัน ได้แก่ จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น เตรียมไว้ 4 ศูนย์ มีนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาขอรับการควบคุมโรค 8 คน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ntiontv, nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ระบุ ผลตรวจซ้ำ นศ.อิหร่านที่รักษาอยู่รพ.ท่าศาลา ไม่พบเชื้อโควิด-19 แล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน ส่วนบุคคลกลุ่มเสี่ยงรอผลยืนยัน นอกจากนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก 1 ราย (อ.หัวไทร) ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี ได้ทำการตรวจสารคัดหลั่งและรอผลการยืนยันจากรพ.จุฬาฯ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผจก., ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว การบินไทย ชี้แจ้งกรณีผู้โดยสารไม่พอใจตรวจโควิด-19 นาน และใส่พนักงานต้อนรับฯ ซึ่งพนักงานต้อนรับฯ ได้ช่วยกันระงับเหตุและพยายามอธิบายให้เข้าใจ นอกจากนี้ การบินไทย ได้รับทราบจากทางการออสเตรเลีย กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน มีประวัติการเดินทางในเที่ยวบินที่ 473 กรุงเทพฯ-brisbane วันที่ 26 ก.พ. และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาด โดยส่งมอบข้อมูลของผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวตามที่ทางการออสเตรเลียร้องขอ ทั้งนี้ บริษัทยังคงพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแบบดีพ คลีนนิ่งในอากาศยานอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว ธ.กสิกรไทย ประกาศหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 8 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว กรมการค้าภายใน เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขายหน้ากากอนามัยแบบสี่เหลี่ยมราคา 2.50บาท เริ่ม 9 มี.ค. นี้ โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มออนไลน์ หากยังปล่อยให้ผู้มีผู้นำมาขายแพง มีโทษ จำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มและคณะทำงานการจัดงานวันไตโลก กล่าวว่า จากการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคไต รวมถึงหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเลื่อนการจัดงานวันไตโลกปี 2563 ในวันที่ 22 มี.ค. 2563 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ออกไปเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> mcot</p> <p>-เสนอข่าว โฆษกศูนย์โควิด-19 เผยกรมการค้าภายในส่งทหารไปคุมโรงงานผลิตแล้ว นำส่งตัวเลขการผลิตให้ศูนย์หน้าภาคอนามัย ก.พาณิชย์ โดย 700,000 ชิ้นแรก จัดให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกแห่ง ทั้งรัฐ เอกชน และผู้มีหน้าที่ให้เพียงพออีก 500,000 ชิ้น จัดให้บุคลากร องค์กรที่ต้องใช้ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สายการบิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระจายไปภูมิภาค ผ่านร้านธงฟ้า รถธงฟ้า 111 คัน เป็นต้น และถ้าส่วนแรกไม่พอให้นำส่วนของ 500,000 ชิ้น ไปเติมให้ส่วนแรกให้เพียงพอก่อน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม เตรียมการรับแรงงานไทยที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ โดยชุดแรกจะเดินทางมากักตัวในวันที่ 10 มี.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เรื่องรัฐร่วมราษฎร์ ข้ามปัญหาโควิด-19 พบว่า กว่าร้อยละ 90 ติดตามข่าวไวรัสโควิด-19 และร้อยละ 75.2 กังวลเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงว่าจะขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 67.9 กังวลผลกระทบต่อสุขภาพและสาธารณสุข ส่วนเรื่องความเหมาะสมของมาตรการ ร้อยละ 96.4 ระบุ เหมาะสมที่บริษัท ซีพีฯ ผลิตหน้ากากอนามัยแจกประชาชน ร้อยละ 95.3 ระบุ เหมาะสมต่อมาตรการเอาผิดทั้งจำคุกและปรับผู้กักตุนหน้าภาคอนามัย ร้อยละ 91.7 ระบุ เหมาะสมถ้ามีมาตรการกักตัวผู้มาจากประเทศแพร่ระบาดสูงจาก 14 วัน เป็น 27 วัน ร้อยละ 90.9 ระบุ เหมาะสมถ้ามีมาตรการหยุดออกวีซ่า ใบอนุญาตเข้าประเทศ กลุ่มคนมาจากประเทศแพร่ระบาดสูง ซึ่งผลจากการสำรวจครั้งนี้ รัฐบาลน่าจะเน้นมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว รมว.คมนาคม เผย ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ประกอบด้วย เกาหลี, จีน, มาเก๊า, ฮองกง, อิตาลี และอิหร่าน ต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 หากไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง และต้องกรอกข้อมูลและยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินปลายทาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สั่งปิดเรียน 5 วัน 9-13 มี.ค. เนื่องจากมีข่าวว่าผู้ปกครองเด็กนักเรียน 2 คนเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อ 2 มี.ค. และมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนด้วย</p>	
<p><b>ประเด็นผลกระทบ</b></p> <p><b>1.การเฝ้าระวังผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> thansettakij, เว็บไซต์ไทยโพสต์, springnews</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Royal Thai Navy ของกองทัพเรือ โพสต์ข้อความขอขอบคุณความเสียสละของชาวสัตหีบ ที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ อ.สัตหีบ ให้คนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้มาพักเฝ้าดูอาการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พม. ระบุ บ้านพักเด็กและครอบครัว สิงห์บุรี ไม่เหมาะใช้พักสังเกตอาการผู้ที่กลับมาเกาหลีใต้ ขณะที่สถานสงเคราะห์ 4-5 แห่ง ต้องผ่านการประเมินจากสธ.ว่าเหมาะสมหรือไม่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ที่บริเวณหอนาฬิกาหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวหัวหินนับร้อยคนรวมตัวกันถือป้ายข้อความ "ไม่เอาผีน้อย #Save Huahin" คัดค้านภายหลังมีข้อมูลว่ากองทัพบกจะนำแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ มากักตัวดูอาการที่บ้านพักในเขตสวนสนประดิพัทธ์ และอาคารรับรอง ทอ.สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนจากส่วนราชการ ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ตัวแทนพ.สสจ.มุกดาหาร ตัวแทนร.มุกดาหาร ตัวแทนสสอ.เมืองมุกดาหาร ผอ.รพ.สต.ตำบลมุกดาหาร ลงพื้นที่บ้านด่านคำ ต.มุกดาหาร อ.เมือง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในการใช้อาคารรวมใจ ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็นสถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศ โดยนายวิเชียร เชื้อดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมุกดาหาร นายอุดม แข็งแรง อดีตผู้ใหญ่บ้านด่านคำ พร้อมชาวบ้านกว่า 200 คน ไม่เห็นด้วยพร้อมเรียกร้องให้บทวน เนื่องจากเป็นแหล่งใกล้ชิดชุมชน สถานศึกษา โดยภายหลังฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่แล้วชาวบ้านยังไม่พอใจ แต่ยอมสลายตัวและจะลาสายชื่อเพื่อยืนยันต่อผู้ว่า มุกดาหาร พร้อมขอความชัดเจนต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงแรงงานนอกระบบชาวไทยจากเกาหลีใต้ 70-80 คน ที่หลบหนีระหว่างนำตัวไปยังอาคารรับรองสัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า ก.มหาดไทยและสธ.กำลังเร่งติดตาม โดยมีการแบ่งแรงงานเป็น 2 กลุ่ม จาก 2 เมือง ตั้งแต่ที่สนามบินเพื่อไปส่งที่สัตหีบ ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่ได้ป่วย ขณะที่ รมช.สธ. สั่งการให้ อธิบดีกรมควบคุมโรคเร่งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้ที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หนี้เพื่อนำตัวกลับมาอีกกันโรค และดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคต่อไป</p> <p>- เพจชุมชนคนไทยในเกาหลี ระบุว่า ขณะนี้แรงงานไทยผิดกฎหมายร้อยละ 79 จะอยู่เกาหลีต่อ เพราะอยากทำงานและน้อยใจถูกคนไทยด้วยกันต่อต้าน</p> <p><b>2. วิจารณ์การทำงานรัฐบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, เว็บไซต์kapook</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตรองโฆษกอนาคตใหม่ แฉลงว่า อยากให้รัฐบาลนำข้อเสนอไปพิจารณาแก้ไข 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ความล่าช้าในการกำหนดมาตรการการทำงานของภาครัฐ 2. มาตรฐานในการกักตัว 3. การจัดการและจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ไม่ใช่แจกแค่เจ้าหน้าที่ สธ.</p> <p><b>3. ปัญหาหน้ากากอนามัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจหม่อมโพธิ์ดำ</p> <p>- โพสต์ข้อความว่า จนท. แพทย์ พยาบาล แจ้งให้ช่วยลงเพจขอบริจาคหน้ากากอนามัย แต่มาบอกว่าถูกกีดกันให้มาแจ้งให้ลบโพสต์ เพราะอาจเดือดร้อน ส่งผลถึงผู้บริหารอาจถูกสอบ ทั้งที่ก็ขาดแคลนจริง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาไท, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ข่าวสด</p> <p>- เพจสมาคมร้านขายยา โพสต์ภาพข้อความแฉลงการณ์ ว่า สมาคมฯ ยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน ขอให้กรมการค้าภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดส่งหน้ากากอนามัย ให้แก่ทางสมาคมฯ ตามที่เป็นข่าวด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>- เฟซบุ๊ก ศ.นพ.วีระชัย โคสุวรรณ อดีตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการหน้ากากอนามัยแก่สถานพยาบาล มาร่วมแสดงจุดยืนและร่วมติดแฮชแท็ก #maskไม่พอบอกพอ โดยนัดรวมพลวันที่ 9 มี.ค. เวลา 16.30 น. ณ ลานหน้าห้องสมุด รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น</p> <p>ขณะที่เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า รัฐบาลเร่งกระจายหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ 1,200,000 ชิ้น/วัน ให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุข 700,000 ชิ้น/วัน และประชาชนทั่วไป 500,000 ชิ้น/วัน โดยจัดจำหน่ายผ่านร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านธงฟ้า และรถโมบายธงฟ้า 111 คัน แยกเป็นกรุงเทพฯ 21 คัน และต่างจังหวัด 90 คัน สำหรับมาตรการในการควบคุมราคา ตั้งแต่ 9 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จะต้องจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากขายเกินราคา จะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการกักตุนหน้ากากอนามัย จะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook, เดลินิวส์</p> <p>- เสนอข่าว กรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า ร้านขายยาได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 25,000 ชิ้น แต่โรงงานผู้ผลิตจัดส่งให้ร้านขายยาโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการจัดส่ง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook</p> <p>- เสนอข่าว หนุ่มใหญ่คนสนิททีมงานรัฐมนตรี สงสัยตุนหน้ากากอนามัยนับล้านชิ้นให้นายทุนจีน ต่อมา ชายคนดังกล่าวโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 8 มี.ค. ขอโทษผู้ชายที่เรียกว่า "พี่เทพ" ที่คิดว่าน่าจะหมายถึงทีมงานรัฐมนตรีที่สนิทด้วย จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โพสต์การขายหน้ากากอนามัยลงเฟซบุ๊ก จนทำให้ถูกเปิดโปงได้ในที่สุด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก หม่อมโพธิ์ดำ เผยข้อความจากแพทย์ผ่าตัด รพ.รัฐเก่าแก่ของประเทศ ที่เพิ่งเคสผ่าตัดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยเส้นเลือดฉีกขาดและช็อกจากเลือดออกมาก ระบุว่า การผ่าตัดมีความเสี่ยงแต่ให้หน้ากากผ่าตัดคนละ 1 ผืน/วัน และให้ใช้ซ้ำ ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งได้ หน้ากากผ่าตัด/กั้นเชื้อ ควรจัดให้บุคลากรเพียงพอ ล่าสุด ทางเพจได้เผยแพร่ภาพหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งของแผนกจิตเวช รพ.แห่งหนึ่ง ที่ขาดแคลนอย่างหนักจนเจ้าหน้าที่ต้องนำมาซักเพื่อใช้ซ้ำ</p> <p><b>4. การแพร่เชื้อผ่านเงินสด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook</p> <p>- เสนอข่าว องค์กรอนามัยโลก เตือนว่า เงินสดอาจเป็นสื่อกลางนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เพราะเชื้อโรคสามารถเกาะอยู่บนผิวสัมผัสของธนบัตรได้นานหลายวัน แนะนำให้ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสกับธนบัตร และควรใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือวิธีอื่นๆ ที่ไม่ต้องสัมผัสเงิน</p> <p><b>5. ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>- เสนอข่าว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผ่ากร่องการบริหารจัดการ คือ 1. ป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อใหม่เข้า 2. เกิดการระบาดในประเทศ จะต้องมีการควบคุมในการควบคุม การติดตามผู้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ อย่างเข้มแข็งและเป็นสากล 3. ควรให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตนเอง จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันให้กับประชาชนได้เพียงพอ 4. รพ. บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า อุปกรณ์ต้องมีครบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>Fake news</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผจก.  -เสนอข่าว ผู้ว่า เพชรบุรี ชี้แจงข่าวลือชาวอเมริกันอายุ 60 ปี ป่วยเป็นโควิด-19 เสียชีวิตที่รพ.เขาย้อย ว่า ไม่เป็นความจริง ผลตรวจจาก สธ. ยืนยันเป็นลบ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์ผจก., tnnthailand, thaipbs, nationweekend, js100  -เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯ ชี้แจงการตรวจสอบข่าวปลอม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เรื่อง สธ.จัดโซนจังหวัดอันตรายเสี่ยง COVID-19 สธ.ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเก่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศ และสธ.ยังคงคัดกรองคนเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถป้องกันได้หากปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.</li> <li>2.เรื่อง จ.พิจิตร พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งครอบครัว สธ. ชี้แจงว่า จ.พิจิตรยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อตามที่กล่าวอ้าง</li> <li>3.เรื่อง เชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดที่โรงเรียนใน จ.ร้อยเอ็ด สธ.ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อ และการระบาดของเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ขอความร่วมมือหากเป็นไปได้ขอให้พักอยู่บ้าน และสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการเข้าเกณฑ์ตามที่สธ.กำหนด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</li> <li>4. เรื่อง COVID-19 ระบาด ยอดผู้เสียชีวิตในกรุงเทพฯ ถึง 1,000 คน ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</li> </ol> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook  -เพจเฟซบุ๊ก อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์ โปสถ์ย้าข่าว ฟ้าทะเลยจรสามารถรักษาเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ว่า ไม่เป็นความจริง ตอนนี้อยู่เป็นเพียงแค่งานวิจัย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน  -ห้างพันธุ์ทิพย์ สาขาบางมดควาน ยืนยันไม่มีใครติดเชื้อตามข่าวลือ</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์โพสทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, เว็บไซต์sanook, js100, bangkokbiznews, bangkokpost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>สหรัฐ</b> พบผู้ติดเชื้อ มีประวัติร่วมประชุมงานเดียวกับ "ทรัมป์" และรัฐมนตรีอีกหลายคน ด้านทำเนียบขาวระบุยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ประธานาธิบดีใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้</li> <li>-<b>จีน</b> โรงแรมซินเจีย ในเมืองเฉียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน หนึ่งในสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อไวรัสพังกล่ม มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 7 ราย หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือออกมาได้ 47 ราย จากผู้ที่ติดอยู่ใต้ซาก 71 ราย</li> <li>-<b>อิตาลี</b> สั่งปิดเมืองในเขตลอมบาร์เดีย และอีก 14 เมืองในเขตภาคเหนือ</li> <li>-<b>อินโดนีเซีย</b> พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 2 คน ทำให้ยอดเพิ่มเป็น 6 คน โดยเป็นชายชาวอินโดนีเซียอายุ 36 ปี ซึ่งเป็นลูกเรือโดมอนด์ ปรีนเชส และติดเชื้อมาจากเรือสำราญลำดังกล่าว อีกคนเป็นชายชาวอินโดนีเซียวัย 55 ปี ติดเชื้อภายในประเทศในกรุงจาการ์ตา</li> <li>-<b>เวียดนาม</b> พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียว 9 คน ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเป็น 29 คน</li> <li>-<b>ซาอุดีอาระเบีย</b> พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 11 คน</li> <li>-<b>อิหร่าน</b> ติดเชื้อวันเดียว 49 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น 149 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 6,566 ราย</li> <li>-<b>มัลดีฟส์</b> พบผู้ติดเชื้อ 2 คนแรก เป็นชาวมัลดีฟส์ที่ทำงานในรีสอร์ตแห่งหนึ่ง และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีคนหนึ่งซึ่งล้มป่วยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศ ทางกาสั่งปิดเกาะคูเรดูและเกาะซัมเมอร์เพื่อคัดกรองสุขภาพประชาชน</li> <li>-<b>ญี่ปุ่น</b> พบพนักงานร้าน 7-Eleven ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน ที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่อยู่ใน จ.ยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว จึงให้ปิดสาขาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ</li> <li>-<b>เกาหลีใต้</b> นายกรัฐมนตรีเมืองแทกู เริ่มมีความหวังว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะเริ่มลดลง</li> <li>-<b>บังกลาเทศ</b> ยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 3 คนแรกของประเทศ โดย 2 ใน 3 คน เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอิตาลี และกำลังรักษาตัวอยู่ในรพ.แห่งหนึ่ง ส่วนรายที่ 3 ติดเชื้อมาจากผู้ป่วย 1 ใน 2 คนแรก และรักษาตัวอยู่เช่นกัน</li> </ul> <p>-จำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 107,146 คน แบ่งเป็น จีนแผ่นดินใหญ่ 80,695 คน นอกจีน 26,451 คน เสียชีวิต 3,391 ราย โดยเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 3,097 คน นอกจีน 533 ราย</p>	
<p><b>บทความ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> workpointnews</p> <p>-มีข้อเสนอถึงรัฐบาลในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ให้ดีขึ้น 1.มีศูนย์กลางการสื่อสารที่ชัดเจน 2.ความโปร่งใสของข้อมูล 3.ลดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่จำเป็น 4.ทำงานให้รวดเร็วขึ้น เช่น เรื่องหน้ากาก 5.ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนขึ้น 6.ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางแพทย์ 7.ใช้ศูนย์ต่อต้าน Fake News อย่างมีประสิทธิภาพ 8.ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เช่น</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

สร้างโปรแกรมข้อมูลหน้ากากอนามัยของร้านขายยาทั่วประเทศเหมือนได้หัววัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.

-กล่าวว่า สธ.ถูกตั้งคำถามเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลน ทั้งที่ข้อเท็จจริงก.พาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการกระจายหน้ากากอนามัย ส่วน สธ.มีสถานะผู้ซื้อเหมือนกับรพ.อื่นๆ และประชาชน และมีภารกิจเพียงจัดหาหน้ากากอนามัยให้กับสถานพยาบาลในสังกัด ที่ผ่านมาก็อ.นำมาแจกจ่ายเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในช่วงที่สินค้าขาดตลาด ส่วนการซื้อใช้ในภาวะปกติ ต้องติดต่อหาซื้อได้ที่ร้านค้าของกรมการค้าภายใน ก.พาณิชย์

**สื่อที่นำเสนอ :** คมชัดลึก คอลัมน์ ชัดเส้นใต้

-กล่าวว่า มาตราการรองรับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่กลับจากเกาหลีใต้ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบในการบริหารประเทศของรัฐบาล เนื่องจากกรมต.แต่ละคนพูดไม่ตรงกัน เช่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ บอกว่าไม่มีการกักตัว 14 วัน ยกเว้นคนป่วย เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ สวนทางกับ นายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ที่บอกว่าผู้ที่มีมาจากประเทศเสี่ยงต้องถูกกักตัว 14 วัน แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการกักตัว และมีผู้ที่กลับมาแล้วไปในที่สาธารณะต่างๆ ทำให้ชาวบ้าน ร้านค้าทั่วไปได้รับผลกระทบ สาเหตุทั้งหมดมาจากรัฐบาลไม่มีการวางแผนแต่เนิ่นๆ กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้แก่ ก.การต่างประเทศ สธ. แรงงาน ต้องการหรือกันรับมือตั้งแต่แรก

**สื่อที่นำเสนอ :** ประชาชาติธุรกิจ

-กล่าวถึงปัญหาหน้ากากอนามัย ว่า รัฐบาลไม่มีการเตรียมการรับมือในช่วงแรก จนกรมการค้าภายในออกประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม จึงทำให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลว่าทั้งประเทศมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 11 แห่ง กำลังผลิตวันละ 1,200,000 ชิ้น ซึ่งสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทำให้ความต้องการหน้ากากเพิ่มขึ้น เกิดการกักตุน ลักลอบส่งออก และโก่งราคา ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรพ.ทั่วประเทศ และที่สำคัญคือปัญหาในการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยของรัฐบาลเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลว สีเงิน คนปลายซอย

-กล่าวว่า ตอนนี้อาศัยเครดิตด้านความพร้อมรับมือโรคระบาดคงยาก เพราะรัฐบาลยังห่วงเรื่องการท่องเที่ยว ทำให้มาตรการที่ออกมาคลุมเครือ ให้คนปฏิบัติดีความเอาเอง แพทย์พยาบาลเหนื่อยหน่าย ปัญหาหน้ากากอนามัยก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้ แรงงานนอกกฎหมายที่กลับจากเกาหลีใต้ มีพ.ร.บ.ควบคุมโรคแต่ไม่บังคับใช้จริงจัง และยังปล่อยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยได้อย่างอิสระ ทำให้กรมควบคุมโรคที่ทำงานหนักอยู่แล้วต้องหนักต่อเนื่องไปอีกยาวนาน จนต้องให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ระดมเข้ามาร่วมปฏิบัติการ

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้เงา, มติชน

-กล่าวว่า การกระจายหน้ากากอนามัยมีการแบ่งสัดส่วนการกระจาย โดยศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยยืนยันว่าได้จัดส่งให้รพ. สถานพยาบาลที่มีปัญหาขาดแคลนเป็นการเร่งด่วนแล้ว นอกจากนี้ให้กรมการค้าภายในกระจายเพิ่มเติม ให้การบินไทย ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อทั้งใน กทม. และ ตจว. แต่สมาคมร้านขายยาโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่ายังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหน้ากากหายไปไหน

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

-กล่าวว่า จะมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารจากเกาหลีใต้ก่อนขึ้นเครื่องกลับไทย วัดอุณหภูมิ 3 ครั้ง ก่อนเดินทางออกจากสนามบินอินชอน หากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เดินทาง นอกจากนี้ การเปิดรับบริจาคกองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ทำให้รัฐบาลถูกสังคมออนไลน์ตำหนิอย่างมาก รวมถึงการตั้งศูนย์ติดตามวิกฤติไวรัสที่ทำเนียบรัฐบาล ก็เป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับศูนย์ปฏิบัติการของ สธ. ทำให้เกิดความสับสนด้านข้อมูลข่าวสาร ยิ่งการนำโฆษกวิฑูรย์โทรทัศน์มานั่งถามตอบเป็นรายการทอล์กโชว์ยิ่งทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่น ส่วนกรณีรัฐบาลแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยรายละ 2 พันบาท ควรนำไปใช้ในกิจการเกี่ยวกับการรักษาและป้องกันไวรัส ประกันการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ ซื้อหน้ากากแจกให้พอเพียง หรือตั้งโรงงานผลิตหน้ากากแทน

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย

-กล่าวว่า จีนเริ่มควบคุมการระบาดได้แล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลง คนงานในกวางตุ้ง ซีเจียง กลับไปทำงานตามปกติ ขณะนี้จีนสามารถผลิตชุดตรวจไวรัสผู้ผลิตรวดเร็วในวันเดียวได้ราว 6 ล้านชุด/สัปดาห์ WHO แสดงความชื่นชมจีนที่ใช้ความพยายามควบคุมโรคอย่างรวดเร็วที่สุด เข้มขันที่สุด และใช้มาตรการแทรกแซงอื่นที่ไม่ใช่วิธีทางเภสัชวิทยา จนสามารถลดหรือหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคได้

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์

-กล่าวว่า วิกฤติโควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลอย่างรุนแรง เพราะรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหลายคนทำงานไม่เป็น เรื่องใหญ่ที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจคือ หน้ากากอนามัยขาดแคลน ซึ่งกรมการค้าภายในมีอำนาจตามกฎหมายที่จะจัดการให้มีเพียงพอ แต่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.พาณิชย์ ไม่ทำอะไร ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เสียศูนย์จากประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ฉบับแรก จนต้องปิดเฟซบุ๊กหนี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และเมื่อเกิดสถานการณ์แรงงานไทยจากเกาหลีใต้ กว่าครึ่งตัว แรงงานส่วนหนึ่งก็กลับไปภูมิลำเนาและใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่มี การกักตัวเอง ส่วนที่กำลังจะกลับก็ไม่มีคำตอบ ซึ่งการที่นายฯฯ ตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เพราะความล้มเหลวของนายอุทิตินที่ไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารได้ และไม่นำแปลงใจที่ข่าวเรื่องแรงงานไทยจาก เกาหลีใต้ยังสร้างความสับสนและตื่นตระหนกแก่ประชาชน เพราะมีทั้งข่าวส่งตัวไปกักที่สตึก 200 คน และ 80 คนหลบหนี จากการให้ข่าวของนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์สถานการณ์ร้อน</p> <p>-กล่าวถึงปัญหาแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ ว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ยังไม่มีมาตรการใด ทำให้เกิดเสียง วิพากษ์วิจารณ์เหมือนทำงานแบบปล่อยเกียรติร้าง ซึ่งเรื่องนี้จะผลกระทบไปที่ สธ.หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเดียวไม่ได้ เพราะ ยังมีปัญหาแรงงานไทยที่ลึกลับทำงานในอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะไต้หวันและญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง และสุดท้าย จะย้อนกลับมากระทบต่อความเชื่อมั่นทำรัฐบาลได้ ดังนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้ายังไม่เร่งทำงานจะมีผลต่อเก้าอี้รัฐมนตรี</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์สถานการณ์ร้อน</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด เกิดการตั้งคำถามต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ ก.พาณิชย์ และ ก.สาธารณสุข ซึ่ง รัฐมนตรีมาจากคนละพรรค ต่างคนต่างทำงานเหมือนไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเดียวกัน และการประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อ อันตรายตาม แม้มียาทองโฆสต่อผู้ฝ่าฝืนแต่ก็ยังพบคนที่ไม่ทำตาม ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังหาทางแก้ไขไม่ได้ ทำให้ประชาชนไม่ยอมไป ท้องเที่ยว ไม่อยากจ่ายใช้ ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม ปัญหาทั้งหลายจึงเป็นบททดสอบฝีมือรัฐบาลนี้ว่า สอบตก</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน คอลัมน์เดินหน้าชน</p> <p>-กล่าวว่า หากดูการทำงานของประเทศไทยต่อโรคโควิด-19 ในส่วนของสธ. ถือว่าทำงานได้ดี มีการบริหารจัดการภายใน กระทรวงอย่างเป็นระบบ จัดแถลงข่าวทุกวัน อธิบายเรื่องราวของโรคโควิด-19 เป็นระยะ ดำเนินการมาตรการตามแบบองค์การอนามัยโลก จนมีเสียงชื่นชมถึงการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่น่าเสียดายที่กระทรวงอื่นๆ ไม่ตื่นตัวตามไปด้วย ปล่อยให้ เกิดการกักตุนหน้ากากอนามัย ขายเกินราคา แม้อำนาจพยายามจะคลี่คลายปัญหาก็กังไม่บรรเทา</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>-กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 25 จาก 101 ประเทศ ถือว่ามาตรการรับมือการแพร่ระบาดอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่ที่ไม่ น่าพอใจคือ รัฐบาลยังแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดไม่สำเร็จ หากอีก 7 วัน ยังไม่มีหน้ากากอนามัยให้เพียงพอ ความ ต้องการของบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชน ถือว่าประสิทธิภาพการจัดการปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉินของรัฐบาลไม่มี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การที่รมว.สธ. ยืนยันว่าผู้เดินทางมาจาก 4 ประเทศที่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย จะต้อง ถูกกักตัว 14 วัน ก็ไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ 100% เพราะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ต้องถูกกักตัว 14 วันก็อาจเป็นพาหะแพร่เชื้อได้ ดังนั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือใส่หน้ากากอนามัยแต่กลับไม่มีขาย</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก คอลัมน์ ชีตเส้นใต้</p> <p>-กล่าวถึงการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ว่า การทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนเหมือนมือใหม่ ล่ำสุดกรณีแรงงานไทยจากเกาหลี ใต้ก็ยังคงมีความสับสน เพราะรัฐบาลไม่มีการวางแผนรับมือตั้งแต่เนิ่นๆ แม้อาจจะกำหนดพื้นที่กักคนเหล่านี้แต่ก็สายไปแล้ว บาง พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ถูกคนในพื้นที่คัดค้าน และแม้โรคจะระบาดมาเกือบ 2 เดือน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่รัฐบาลยังไม่มี การกักตัวผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หวังพึ่งรายได้จากการการท่องเที่ยวจนลืมไปว่าต้องมีรายจ่ายในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่ เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่ได้รับเชื้อ ดีไม่ดีโควิด-19 อาจทำให้รัฐบาลอยู่ยาก</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์กรองสถานการณ์</p> <p>-กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รัฐบาลต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่า ทั้งเรื่องเศรษฐกิจตก การ ท่องเที่ยวซบเซา ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย นายฯฯ จึงสั่งทุกฝ่ายให้โฟกัสการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นสำคัญ โดยรัฐบาล ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตึกนารีสโมสร เพื่อรวบรวมและประสานข้อมูลจาก หน่วยงานในต่างประเทศ ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ยังนำทีม คุม. 36 คน บริจาค เงินเดือนเข้ากองทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคovid-19 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และ บุคลากรทางการแพทย์ โดยนายฯฯ บริจาคเงินเดือน 1 เดือน ส่วนกรม.บริจาคตามความสมัครใจ ขณะที่ คุม.ฝ่ายเศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการชุดที่ 1 เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โดยการให้เงินแก่ผู้มีรายได้น้อยคนละ 2,000 บาท แบ่งให้เดือนละ 1,000 บาท ท่วมกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทำได้แค่แจกเงิน รวมทั้งการรับแรงงานไทยที่กำลังทยอยเดินทางกลับจาก ประเทศเกาหลีใต้ นับว่าการกักโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทำทลายความสามารถของรัฐบาล</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ในช่วงเวลานั้นนอกจากต้องพึ่งความสามารถบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้ว การบริหารจัดการของรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบาย และประสิทธิภาพในการบูรณาการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติ จะเป็นตัวชี้วัดว่า การควบคุมเชื้อไวรัสโควิดให้แพร่ระบาดในวงจำกัดจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออก จึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาตรการที่รัฐบาลประกาศใช้แล้ว คือการแจกเงินช่วยเหลือประชาชน มุ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรายละ 1,000 บาท ระยะ 2 เดือน และเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นเรื่องที่สวนทางกัน แม้จะมีคำอธิบายว่าไม่ได้ขอรับบริจาคจากประชาชน แต่เป็นความตั้งใจของคณะรัฐมนตรีที่จะสละเงินเดือน รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา แต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นทำให้เป็นการตอกย้ำข้อครหาเรื่องการพึ่งพาและเอื้อประโยชน์ระหว่างรัฐกับเอกชนรายใหญ่ที่ไม่ทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลอย่างที่ควรจะเป็น สิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องเร่งทำตอนนี้คือ การเปิดแผนรับมือโควิด-19 และรับมือเศรษฐกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวนเงินที่จะใช้ แหล่งที่มาของเงิน รวมถึงการประเมินผลที่ประชาชนจะได้รับ เพื่อคลี่คลายข้อครหาดังกล่าว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุสีบานเย็น</p> <p>-กล่าวว่า รัฐบาลจัดมาตรการสู้กับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะการแจกเงินที่โดนโจมตีขณะนี้ว่าไร้ผล แต่ขอให้เห็นว่าเป็นการช่วยประชาชนฐานรากและเป็นแค่หนึ่งในมาตรการเท่านั้น แต่จะได้ผลแค่ไหนต้องทำใจเพราะรัฐบาลมีฝีมือแค่นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอสรุปข่าว หุ่นยนต์เฝ้าระวังโควิด-19 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับเอไอเอส นำเทคโนโลยี 5G และ 4G มาช่วยเสริมขีดความสามารถการทำงานของหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ เบื้องต้น นำไปใช้เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 3 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.ราชวิถี 2 ชุด เป็นแบบตั้งโต๊ะ 2.สถาบันโรคทรวงอก 1 ชุด เป็นแบบ mobile robot และ 3.รพ.นพรัตนราชธานี 1 ชุด เป็นแบบตั้งโต๊ะ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการสร้างจำนวนมาก และพัฒนาโปรแกรมใหม่โดยเฉพาะ และเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายสัญญาณ 5G ไปยังสถานพยาบาลในต่างจังหวัดเพิ่มเติม โดยหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ 1.ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างแพทย์และกลุ่มผู้ถูกเฝ้าระวังหรือผู้ป่วย ได้สื่อสารโต้ตอบผ่านระบบ VDO conference ด้วยภาพความละเอียดสูง 2.แพทย์ พยาบาล สามารถควบคุม สั่งการการทำงานของหุ่นยนต์ได้จากกระยะไกล ไม่ต้องเข้าไปสัมผัสกับผู้ถูกเฝ้าระวังด้วยตนเอง 3.สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดและบันทึกสัญญาณชีพเพื่อประเมินผลได้ทันที</p>	
<p><b>ผลงาน รมต.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,202 คน เรื่อง "รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม." พบว่า ร้อยละ 72.9 ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด, ร้อยละ 11.4 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรณว.กลาโหม ร้อยละ 11.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรณว.สธ. ร้อยละ 2.6 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ร้อยละ 2.5 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรณว.พาณิชย์ และ ร้อยละ 16 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รณว.เกษตรฯ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รณว.ดิจิทัลฯ</p>	-
<p><b>ปลดล็อกกระท่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. รายงานความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเข้า ครม. เพื่อพิจารณาในวันที่ 10 มี.ค. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิ.ย.นี้</p>	-
<p><b>ปัญหาเด็กพูดไม่ชัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อาจพบเด็กบางคนเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมกลับพูดไม่ชัด ซึ่งเป็นความผิดปกติของการเปล่งเสียงพูด สาเหตุเกิดจาก 1.ความบกพร่องของอวัยวะในช่องปากและใบหน้า 2.ความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะที่ใช้ในการพูด 3.ความบกพร่องของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว 4.ภาวะสมองพิการ 5.ความบกพร่องทางการได้ยิน 6.การเรียนรู้การพูดที่ไม่ถูกต้อง 7.ภาวะความบกพร่องอื่นๆ เช่น ภาวะปัญญาอ่อน กลุ่มออทิสติก มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น</p> <p>นพ.สาธิต สันตดุสิต ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวว่า ปกติในเด็ก อายุ 2-4 ขวบ จะยังพูดไม่ชัดทุกเสียง ถ้า 4 ขวบขึ้นไปแล้วพูดไม่ชัดในเสียงที่ควรจะได้ ผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบนักแก้ไขการพูด และควรเป็นแบบอย่างการพูดที่ถูกต้องและชัดเจน ให้แก่เด็ก ไม่ล้อเลียน หรือพูดตามอย่างเด็ก เตือนเด็กเมื่อพูดไม่ชัด ถ้าแก้ไขได้ให้พูดใหม่ซ้ำ ๆ ควรพาเด็กมาฝึกตามนัดและกระตุ้นให้เด็กฝึกพูดตามแบบฝึกหัดที่นักแก้ไขการพูดแนะนำอย่างสม่ำเสมอ</p>	-
<p><b>โครงการรับยาใกล้บ้าน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 3 พร้อมด้วย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 3 นพ.สสจ.ชัยนาท ผอ.รพ.ชัยนาทเรนทร เปิดโครงการลดความแออัดที่รพ. รับยาที่ร้านยาโกแบด ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท ซึ่ง สปสช. สนับสนุน</p>	-



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

งบประมาณให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีเภสัชกรประจำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีร้านยาสมัครเข้าร่วมโครงการ 6 ร้าน ได้แก่ อ.เมืองชัยนาท 3 ร้าน อ.หันคา 2 ร้าน อ.สรรคบุรี 1 ร้าน

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

